

ประจำวันที่ 1-7 ตุลาคม 2557

พยุगरาคาข้าว 22 ล้านตัน

รัฐบาลออกมาตรการพยุगरาคาข้าว โดยให้ชาวนาชะลอการขายข้าวและให้โรงสีซื้อข้าวเก็บในโกดัง ขณะที่ยอดหนุนสินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่ารัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหาพยุगरาคาข้าวตกต่ำโดยใช้วิธีการคู่ขนานทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว

มาตรการระยะสั้นรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือให้กับชาวนาผู้รายได้น้อย การลดต้นทุน รวมทั้งช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหา ส่วนในระยะยาวก็ต้องดูในเรื่องของการวางแผนการผลิตโดยใช้ศักยภาพทั้งหมดของรัฐและให้ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ในพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการให้คำแนะนำเกษตรกรในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ให้เกิดการสมัครใจแต่ไม่ใช้การบังคับ

“ปัญหาในขณะนี้คือการที่เราขายข้าวได้จำนวนมากแต่ราคาข้าวไม่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งมีปัญหาในเรื่องของการส่งมอบข้าว เช่นเราขายข้าวให้กับแอฟริกาแล้วส่งข้าวไปไม่ได้เนื่องจากเกิดโรคระบาด หรือบางพื้นที่ที่มีภาวะสงครามการขนส่งข้าวก็มีปัญหา ปัญหาตอนนี้คือทำอย่างไรให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น อาจจะต้องให้คนทั้งโลกกินข้าวเพิ่มขึ้น ผมก็ให้โจทย์ไปว่าทำอย่างไรในการแก้ปัญหาจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้ชาวต่างชาติเข้ามาดูการทำนาเราก็ต้องสร้างชาวนารุ่นใหม่ให้กระทรวงเกษตรฯไปดูว่าจะทำอย่างไรในการส่งลูกชาวนาเรียนถึงดอกเตอร์แล้วกลับมาทำนาให้ความรู้ อยู่ในชุมชน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุม นบข. มีมติเห็นชอบมาตรการรักษาระดับราคาข้าวนาปีปีการผลิต 2557/2558 ที่คาดว่าข้าวจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือน พ.ย. นี้และคาดว่าจะมีข้าวออกสู่ตลาดทั้งหมดประมาณ 27 ล้านตัน

“เพื่อไม่ให้ราคาข้าวในตลาดลดต่ำลง นบข. จึงเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อพยุगरาคาข้าว 22 ล้านตัน ส่วนอีก 5 ล้านตันเป็นข้าวขาวคุณภาพสูง ขายได้ราคาอยู่แล้ว รัฐบาลไม่ต้องไปจัดการอะไร”

สำหรับข้าวจำนวน 22 ล้านตัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ข้าวหอมมะลิ 8 ล้านตัน และข้าวเหนียว 7 ล้านตัน รวม 15 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ โดยจะให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้กับชาวนา 80% ของมูลค่าข้าวเพื่อให้ชาวนาชะลอการขายและเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเองและทยอยขายภายหลังซึ่งจะทำให้ข้าวที่ออกมาใหม่ราคาไม่ตกมากนัก โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้กับชาวนาต่อไป

2. ข้าวขาวคุณภาพต่ำประมาณ 7 ล้านตัน โดยรัฐบาลจะใช้เงินที่มีอยู่ของกระทรวงพาณิชย์ในการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับโรงสี เพื่อไปซื้อข้าวจากชาวนามาเก็บไว้เพื่อชะลอการขายข้าวในช่วงที่ราคาข้าวในตลาดยังต่ำ

“ทั้งสองวิธีนี้เป็นการดูแลเสถียรภาพราคาข้าวในช่วงข้าวนาปีออกสู่ตลาดมากโดยการดึงซัพพลายที่ทะลักออกจากตลาด ขณะนี้ราคาข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 7,800 - 8,500 บาท/ตัน คาดว่าหลังจากนี้ราคาข้าวจะทยอยปรับตัวขึ้นแต่จะเพิ่มขึ้นแค่ไหนอยู่ที่ฝีมือของผู้ส่งออกด้วย แต่ก็เชื่อว่าการส่งออกจะดีขึ้นเพราะผู้ส่งออกที่ไม่ได้ทำงานมา 2 ปีในช่วงมีโครงการรับจำนำกลับมาทำหน้าที่ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. ก็ส่งข้าวออกได้ 9 แสนตันต่อเดือน รวมแล้วในปี

ส่งออกได้แล้วกว่า 8 ล้านตัน ตัวเลขส่งออก 10 ล้านตันในปีนี้ก็ทำได้และในปีหน้าการส่งออกจะเพิ่มเป็น 11 ล้านตัน” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ ขึ้นกับจำนวนเกษตรกรที่มาขอสินเชื่อ

สำหรับการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า การให้เงินช่วยเหลือชาวนาจำนวนนี้จะถึงมือชาวนาอย่างแท้จริงเนื่องจากจะโอนเงินเข้าสู่บัญชีของชาวนา โดยเชื่อว่าการขึ้นทะเบียนจะมีความถูกต้อง 99% โดยเจ้าของที่ดินจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งการขึ้นทะเบียนชาวนา ธ.ก.ส.ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อ 4 ปีก่อน และตรวจสอบข้อมูลทุกปี ซึ่งจะมีการดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ต.ค.

“จะทราบตัวเลขเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มาขึ้นทะเบียนรอบใหม่นี้ทั้งหมดว่ามีกี่ครัวเรือนโดยปีที่ผ่านมามีจำนวน 3.4 ล้านครัวเรือน ปีนี้อาจจะเพิ่มเป็น 3.5 ล้านครัวเรือนก็ได้”

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวด้วยว่าที่ประชุม นบข.มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโซนนิ่งเกษตร โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสำรวจ พื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ รวมทั้งทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ว่าจะแก้ปัญหาการปลูกข้าวนาปรัง และการปลูกข้าวในปีการผลิต 2558

อย่างไร รวมทั้งการส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวคุณภาพสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตและราคาดีขึ้น โดยมาตรการต่างๆ ขอให้คณะกรรมการนำมาเสนอต่อที่ประชุม นบข.ในการประชุมครั้งต่อไป ธนาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจกแนวทางจ่ายเงินชาวนา

นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า นบข. มีมติให้เพิ่มวงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกข้าวจากเดิมที่เคยอนุมัติไว้ ปริมาณข้าวเปลือก 2 ล้านตัน โดยชดเชยดอกเบี้ย 3%วงเงินชดเชย 306 ล้านบาท ให้เพิ่มอีก 4 ล้านตัน วงเงินชดเชย 612 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% เช่นเดิม รวมรัฐจะต้องจ่ายชดเชยรวมเป็นเงิน 918 ล้านบาท ปริมาณข้าวที่โรงสีจะต้องซื้อเก็บสต็อกรวม 6 ล้านตัน

“ถ้าโครงการนี้เวิร์ก จะช่วยดึงผลผลิตข้าวเปลือกออกจากตลาดได้ 6 ล้านตัน และจะช่วยดึงราคาข้าวให้ปรับตัวสูงขึ้น เพราะโรงสีจะต้องไปซื้อข้าวในราคานำตลาด”

นอกจากนี้ นบข. ยังได้อนุมัติความช่วยเหลือให้กับชาวนาที่มีปัญหา ยังไม่ได้รับเงินจํานาจากโครงการข้าวของรัฐบาลก่อน โดยได้อนุมัติการช่วยเหลือให้กับชาวนาใน 3 จังหวัด คือ กำแพงเพชร พิจิตร และสงขลา ที่ยังไม่ได้รับเงิน เพราะมีปัญหาในเรื่องการจํานาข้ามเขต และจํานาเกินระยะเวลาที่กำหนด รวมวงเงิน 72 ล้านบาท ชาวนา 571 ราย ซึ่งนบข. ได้ย้ําว่า การอนุมัติช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นความต้องการช่วยเหลือชาวนา

ขณะเดียวกัน นบข. ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการระบายข้าวเปลือก ข้าวสารที่เสื่อมคุณภาพ โดยเป็นข้าวตกค้างตั้งแต่ปี 2548/49 ปี 2552/53 และปี 2554/55 รวมปริมาณ 5.4 หมื่นตัน ซึ่งหากไม่หาทางระบายออก ก็จะทำให้เสียค่าเช่าโกดังต่อไปไม่จบสิ้น

ด้าน ธ.ก.ส.ได้ชักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา สำหรับปีการผลิต 2557/58 ไร่ละ 1 พันบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปยังสาขาต่างๆ แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ 3.49 ล้านครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปีประมาณ 63.8 ล้านไร่ รวมเป็นเงินทั้งหมด 4 หมื่นล้านบาท

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าได้ชี้แจงให้เกษตรกรทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และได้เตรียมพนักงาน ธ.ก.ส.บางส่วน สุ่มตรวจสอบการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กระบวนการทำงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเงินดังกล่าวถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างแท้จริงและทั่วถึง โดยกำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส. ที่มี นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานตามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งนับตั้งแต่คสช.เข้ามาบริหารประเทศกว่า 4 เดือนที่ผ่านมา มีคำสั่งให้ธ.ก.ส.ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 8 โครงการ

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ครม. มีมติให้ช่วยเหลือชาวนาอีก 1 โครงการ คือโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1 พันบาท เตรียมจะเสนอให้บอร์ดธ.ก.ส.พิจารณาในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ซึ่งหากรวมวงเงินที่ให้ความช่วยเหลือทั้ง 9 โครงการ

คิดเป็นเงินกว่า 2 แสนล้านบาท โดยเป็นเงินของธ.ก.ส. 1.2 แสนล้านบาท และเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังจัดหามาให้ 8.6 แสนล้านบาท

เงินส่วนที่ ธ.ก.ส.ต้องออกไปก่อน หากเป็นโครงการปล่อยสินเชื่อจะได้คืนจากการใช้นี้ของลูกหนี้ และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ส่วนหนึ่ง สำหรับเงินที่ให้ชาวไร่ละ 1 พันบาท จะได้คืนด้วยการตั้งงบจากรัฐบาลมาชดเชยเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยที่คิดจากอัตราเฉลี่ยฝากประจำของ 4 ธนาคารใหญ่บวก 1% (เอฟดีอาร์บวก 1%) ส่วนเงินกู้กระทรวงการคลังตั้งงบมาใช้ให้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น โดยไม่ให้กระทบกับฐานะการเงินของธนาคาร

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์” จ่อทำคลอดยุทธศาสตร์ข้าวไทย วางแผนผลิต-ตลาดช่วยชาวนามีรายได้เพิ่ม

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล เพื่อยกระดับการผลิต และการตลาดข้าวของไทยให้สูงขึ้น เพื่อผลักดันให้ข้าวไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

รวมถึงสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวในอาเซียน และเป็นผู้นำราคาข้าวในตลาดโลก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนต.ค.นี้ จากนั้นจะนำเสนอให้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีการหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนชาวนา สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มาแล้วหลายครั้ง ซึ่งได้ข้อสรุปตรงกันว่า จำเป็นต้องวางรากฐานเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวไทยในระยะยาว ทั้งด้านการผลิตและการตลาด โดยในด้านการผลิต จะต้องจัดทำโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เหมาะสม ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม จะมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และในด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์จะทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเน้นให้กลไกตลาดทำงานอย่างสมบูรณ์ ไม่มีการบิดเบือนใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนความร่วมมือด้านการค้าข้าวกับประเทศเพื่อนบ้าน กระทรวงพาณิชย์ได้พยายามดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไทย และราคาข้าวของประเทศเพื่อนบ้านในตลาดโลก โดยไม่ขายตัดราคากันเอง ส่วนจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ต้องขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวของกรมการค้าภายในที่ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวในอาเซียนและเป็นผู้นำราคาข้าวในตลาดโลก ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 1.สร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว 2.ส่งเสริมและผลักดันการใช้มาตรฐานการผลิตและการค้า 3.สร้างค่านิยมการบริโภคข้าว 4.พัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าว 5.การสร้างนวัตกรรมข้าว และ 6.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ผู้ส่งออกเป็นห่วงราคาข้าวเปลือกในประเทศปีการผลิต 2557/58 ที่อาจจะลดต่ำลงอีก เพราะคาดว่าผลผลิตน่าจะออกมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากเดิมที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยผลผลิตน่าจะอยู่ที่ประมาณ 24 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนอินเดียผลผลิตลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 103 ล้านตัน จากปกติที่ 105-106 ล้านตัน โดยใช้บริโภคในประเทศ 90 ล้านตัน ที่เหลือส่งออก ขณะที่เวียดนาม ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 28-29 ล้านตันข้าวสาร และมีข้าวที่จะส่งออกปีหน้าได้ 7-8 ล้านตันข้าวสาร ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดข้าวปีหน้าค่อนข้างสูง และราคาข้าวปรับตัวขึ้นยาก ประกอบกับ สต็อกข้าวของไทยมีมากถึง 18 ล้านตันข้าวสาร จึงยังคงดันราคาข้าวในโลกไม่ให้สูงขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีนด้วยว่ามีความต้องการซื้ออย่างน้อยเพียงใด

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอर्टอคส.) กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ อคส. จัดทำแผนงานในการหารายได้เข้าองค์กรเพิ่มเติม เพื่อทดแทนรายได้สำคัญที่หายไปจากการไม่มีโครงการรับจำนำข้าว โดยให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากที่ดินและคลังสินค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งให้เร่งทำตลาดข้าวถุงที่ อคส. มีความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

ตลาดข้าวไทยฟื้นตัวราคาดี-ส่งออกสูงสุด

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาส่งออกข้าวของไทยในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ราคาข้าวของไทยขยับสูงขึ้นจากเดือนก่อน เพราะตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการข้าวไทยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาจะต่ำเล็กน้อยโดยราคาเอโอปีข้าวขาว 5% อยู่ที่ 433 เหรียญสหรัฐ/ตัน ขณะที่ข้าวเวียดนาม 440-450 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวของอินเดียราคา 420-430 เหรียญสหรัฐ/ตัน และปากีสถาน ราคา 405-415 เหรียญสหรัฐ/ตัน

ทั้งนี้ คาดว่า ในเดือน ก.ย.ไทยจะส่งออกข้าวได้ 9 แสนตัน เพราะข้าวไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ทั้งข้าวขาว ข้าวเหนียว เพราะราคาข้าวอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ และผลจากที่เอกชนและรัฐบาลร่วมมือกันเจรจาขายข้าวให้กับต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย เอเชีย ฟิlipปินส์ ทำให้การส่งออกข้าวในช่วงปลายปีกลับมาคึกคัก

นายเจริญ กล่าวว่า ตลาดที่สำคัญในช่วงนี้คือตลาดแอฟริกา ซึ่งได้สั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้นทั้งข้าวขาวและข้าวเหนียว ส่วนข้าวหอมมะลิคุณภาพดีก็มีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ฮองกง และสิงคโปร์ ปลายข้าวหอมมะลิส่งออกไปยังเซเนกัล และไอเวอรีโคสต์

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวของไทยในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกข้าวแล้วทั้งสิ้น 6.59 ล้านตัน มูลค่า 105,831 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 59.4% มูลค่าเพิ่มขึ้น 22.4% ผู้นำเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ เบนิน 852,502 ตัน ไนจีเรีย 474,561 ตัน จีน 432,220 ตัน ไอเวอรีโคสต์ 383,663 ตัน และแอฟริกาใต้ 335,529 ตัน นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกสูงสุดยังคงเป็นเดือน ส.ค.ที่มีปริมาณสูงถึง 975,023 ตัน เพิ่มขึ้น 3.5% มูลค่าส่งออก 14,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.7%

รายงานข่าวระบุว่า ณ วันที่ 1 ต.ค.2557 ราคาส่งออกข้าวไทย (เอฟโอบี) ของไทยลดลง 2-9 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยข้าวหอมมะลิชั้น 1 (ปี 2555/2556) อยู่ที่ 1,168 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวหอมมะลิชั้น 1 (ปี 2556/2557) อยู่ที่ 1,072 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวหอมปทุม อยู่ที่ 575 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวขาว 5% อยู่ที่ 433 เหรียญสหรัฐ/ตัน

นางมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีสมาชิก 34 รายเปิดเผยว่า ผลผลิตข้าวนาปีในฤดูกาลนี้จะไม่น้อยกว่า 1 ล้านตันเศษ ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ตันละ 7,000-7,200 บาท มีผลผลิตเข้าสู่โรงสีแล้ว 20% แต่เชื่อว่าแนวโน้มราคาจะลดลงอีก เนื่องจากไม่มีการเปิดตลาดเพื่อการส่งออกแห่งใหม่

ที่มา โพสต์ทูเดย์

นายกฯ แจงช่วยชาวนาเพราะเดือดร้อนที่สุด, วอนงดปลูกข้าวนาปรังเล็งหารายได้ทดแทนให้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้มีรายได้น้อย คือมีเกษตรกรหลายอย่าง หลายประเภท วันนีที่เดือดร้อนมากที่สุดวันนี้ก็คือชาวนา คนละประเภทกับอีกของประเภทอื่น ๆ เราก็ดูแลทุกประเภทอยู่แล้ว แต่วันนี้เราดูว่าในระยะเวลานี้อันไถ่มีอะไรอยู่บ้างก็เป็นประเภท ประเภทไป

วันนี้ในส่วนของชาวนา เราถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ของประเทศมีเป็นจำนวนมาก และก็เข้าไม่ถึงไม่มีรายได้ที่เพียงพอ ผมตรวจสอบจากบัญชีธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บางคนยังไม่มีเงินเข้าเลยไม่เคยมีการโอนเงินเข้าเลย เพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่จำนวนน้อย เพราะฉะนั้นผลผลิตออกมาก็ขาย เพราะฉะนั้น

ผลผลิตออกมาขายไม่ได้มากนัก อาจจะใช้ทำกินได้อะไรได้แล้วเหลือขายนิดหน่อย ซึ่งที่ผ่านมาแทบจะไม่มีเงินเลย เราก็เป็นห่วงคนเหล่านี้ว่าจะอยู่ได้อย่างไร จะบริโภคอะไรกันได้อย่างไร ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคจะนำเงินมาจากที่ไหน เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็กำลังดำเนินการปรับการดูแลคนเหล่านี้ด้วย พร้อม ๆ ไปกับเกษตรกรประเภทอื่น ๆ ด้วย

ทั้งนี้ สภาพอากาศเป็นช่วงจะเปลี่ยนฤดูอีกแล้ว จากฤดูฝนจะไปสู่ฤดูหนาว ก็อาจจะทำให้ประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบกับภัยหนาวและมีผู้เสียชีวิตอีกเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมเองก็ห่วงใย คือเราห่วงใยล่วงหน้าอยู่แล้ว เรารู้อาจจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เราต้องเตรียมการเผื่อระวัง แจ้งเตือน ติดตาม เตรียมตัวไว้ก่อน เพราะถ้าเราไม่เตรียมตัวขึ้นมา วันหน้าพอเกิดขึ้นมาก็ตื่นตระหนก แล้วก็มีการบาดเจ็บมีการสูญเสียมากมายในทุก ๆ เรื่อง ฉะนั้นปีนี้ต้องเตรียมการล่วงหน้า ส่วนราชการทุกส่วนราชการต้องเตรียมการในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือน การเกิดภัย เตรียมการช่วยเหลือประชาชนในทุกภาคส่วน ในทุกพื้นที่ตามภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เช่น ฝนตกน้ำ น้ำท่วม ฝนแล้ง จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ในเรื่องของการเพาะปลูกพืชที่ต้องอาศัยน้ำมากจะเสียหาย

"เพราะฉะนั้นนาปรัง ผมไม่แนะนำให้ปลูกอีกเลยหนานี้ เพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนนี้ไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ทั้งสิ้น 60 ไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วเราต้องเก็บน้ำในเขื่อน ไม่ใช่จะปล่อยมาเกษตรกรได้มากไปเรื่อย ๆ เพื่อดูแลข้าว ดูแลพืชผล ผลิตผลต่าง ๆ ให้ได้ จนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ แต่ถ้าปล่อยน้ำทั้งหมดปริมาณน้ำในเขื่อนน้อย พอน้ำน้อย น้ำแล้งจะมีปัญหา เพราะน้ำทะเลจะขึ้น ถ้าเราไม่ปล่อยน้ำลงมาคืนน้ำทะเลไว้ น้ำทะเลก็จะเข้ามาในแผ่นดิน ทำให้ดินเค็ม ทำให้การเลี้ยงปลาเสียหายไปทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ได้ให้กระทรวงเกษตรฯ ได้พิจารณาหาทางช่วยเหลือที่ว่า ในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา กว่า 1 แสนคน ถ้าหากว่างการปลูกข้าวนาปรังชั่วคราวจะอย่างไรกับเขา ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนเมษายน ปีหน้า เราจะสร้างรายได้ทดแทนให้กับพี่น้องชาวนานี้ได้อย่างไร อาจจะให้มาช่วยในเรื่องของการพัฒนาระบบชลประทาน ขุดลอกคูคลอง คันคลอง เจาะท่อระบายน้ำ ขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ โดยใช้แรงงานบ้าง โดยจ่ายค่าแรงรายวันไป อย่างน้อยก็มีเงินไปใช้จ่ายของครอบครัวเป็นระยะเวลาหนึ่งไปก่อน แต่ถ้าไม่มีพอ ไม่มีปัญหา ก็ทำได้ แต่ขอให้รอสถานการณ์น้ำก่อน แต่วันนี้ จากการประเมินหรือการติดตามสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้งหนัก แล้งมากกว่าปีที่แล้วอีก เพราะฉะนั้นปลูกข้าวในพื้นที่ที่มีน้ำน้อยเสียหายแน่นอน รมั้ดระวังด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ก.ส.จ่าย 4 หมื่นลบ.อุ้มชาวนาเริ่ม 20 ต.ค.

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58 เพิ่มเติมจากมาตรการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยกำหนดให้ดำเนินโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกครัวเรือน ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้มีรายได้ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ ซึ่งนอกจากช่วยเหลือค่าครองชีพของเกษตรกรแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยภาคครัวเรือน ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีการขยายตัว

โดย ธ.ก.ส.ได้มีการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานไปยังสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จำนวน 3.49 ล้านครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปีประมาณ 63.8 ล้านไร่ และวงเงินชดเชยประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยจะชี้แจงให้เกษตรกรทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การแจ้งขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับเกษตรกรอำเภอในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นผู้ออกใบรับรองให้เกษตรกร จากนั้นจึงไปแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการที่ ธ.ก.ส. โดยแนบสำเนาใบรับรองเกษตรกร สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก สำเนาบัตรประชาชน

ซึ่ง ธ.ก.ส.จะตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งจำนวนเงินชดเชย และเลขที่บัญชีเงินฝาก เมื่อถูกต้อง ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง พร้อมๆ กับการจัดเตรียมทีม

พนักงาน ธ.ก.ส.บางส่วนร่วมตรวจสอบการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการทำงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเงินดังกล่าวถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างแท้จริงและทั่วถึง โดยกำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

สำหรับมาตรการที่ คสช.มีมติให้ ธ.ก.ส. เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในขณะนี้ ประกอบด้วย โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี การผลิต 2557/58 ลงร้อยละ 3 ต่อปี รายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เข้าไปช่วยเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาเป็นปริมาณมากและมีราคาตกต่ำ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการชะลอการขายโดยไม่ต้องพะวงกับปัญหาเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระหนี้สิน โดยสามารถนำผลผลิตคือข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวมาชื้อกับ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 80 ของราคาตลาด ในวงเงินไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย กำหนดชำระคืนภายใน 4 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ มีเป้าหมายดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนข้าวเปลือก 1.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 17,280 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อกระตุ้นให้องค์กรของเกษตรกรเข้ามามีส่วนช่วยในการรักษาระดับราคาผลผลิตข้าวโดยการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจำหน่าย และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืนให้กับเกษตรกร จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานดังกล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กระทรวงเกษตรฯ เดินเครื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58 ณ โรงแรมรามามาเกดตันส์ ว่า จากนโยบายคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตลอดระยะเวลา 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา มีนโยบายต่าง ๆ ออกมาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรรายย่อยและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตโดยขอความร่วมมือจากภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ลดราคาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก ในปีการผลิต 2557/58 เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ ค่ารถเกี่ยวข้าว และค่าเช่าที่นา รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต โดยเปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการสนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้องค์กรของเกษตรกรเหล่านี้ได้ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตและแปรรูป ดำเนินธุรกิจข้าวครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มาตรการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน รวม 2 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์และ ธ.ก.ส. ซึ่งจะให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรกู้ยืมเพื่อรวบรวมข้าว วงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเป็นหน่วยงานดำเนินการ ปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ รวม 563 แห่ง ในพื้นที่ 60 จังหวัด รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อขาย 556 แห่ง เป้าหมาย 4 ล้านตันข้าวเปลือก รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อเก็บไว้แปรรูป 103 แห่ง เป้าหมาย 4 แสนตันข้าวเปลือก (180,000 ตันข้าวสาร) ซึ่งมีแผนชื้อจาก ธ.ก.ส. รวม 18,326 ล้านบาท สถาบันเกษตรกรจ่ายอัตราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มโครงการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 เป็นการเสริมสภาพคล่องทุนหมุนเวียนแก่ระบบสหกรณ์ สร้างกลไกตลาดข้าวในท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น และ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต

2557/58 จะลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกกู้ยืมไปเพาะปลูก ร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรเช่นกัน

นายชวลิต กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. บูรณาการทำงานร่วมกัน ซึ่ง ธ.ก.ส. พร้อมทั้งจะโอนเงินกู้ให้สหกรณ์เพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อข้าวเปลือก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรก็มีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจข้าวได้ทันที ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด และการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 15 ไร่ นั้น มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจำนวน 2.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมนี้ และหากเกษตรกรมีเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ภายใน 3 วัน นับเป็นความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ ทั้ง 563 แห่ง หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ทุกหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย และจะช่วยให้ผลผลิตข้าวและการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรของประเทศต่อไป

ที่มา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลุ่มรัฐต้นราคาข้าวเปลือก 1 หมื่น

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยว่า จากที่ผู้นำชาวนา 5 องค์กรชาวนา ประกอบด้วย สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และศูนย์ข้าวชุมชนได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยมีนางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นตัวแทนพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ติดภารกิจเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการถกกันในหลายประเด็น สรุปสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ 5 องค์กรชาวนาได้มีความเห็นร่วมในการเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือในการชดเชยราคาข้าวเปลือกให้ชาวนาขายข้าวได้มีกำไร และสามารถอยู่รอดได้ จากที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดราคาเป้าหมายชาวนาต้องขายข้าวเปลือกได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 8.5 พันบาทต่อตัน แต่ปัจจุบันชาวนาขายข้าวเปลือกได้ในราคาเฉลี่ย 6.2-7.5 พันบาทต่อตันเท่านั้น เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝน ข้าวส่วนใหญ่มีความชื้นเกิน 25% จึงถูกโรงสีหักค่าความชื้นสูง

ทั้งนี้ข้อเสนอราคาข้าวในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% เสนอที่ 1 หมื่นบาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมธานี 1.2 หมื่นบาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น 1 หมื่นบาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 1.3 หมื่นบาทต่อตัน และข้าวเปลือกหอมมะลิต้นละ 1.6 หมื่นบาทต่อตัน โดยให้เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าเฉพาะสำหรับชาวนาปีการผลิต 2557/58 ที่ผลผลิตจะออกมามากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนในรอบการผลิตต่อไปค่อยหารือกันใหม่ว่าจะมีทางออกอย่างไร

"ที่ประชุมวันนั้นท่านอธิบดีกรมการค้าภายใน และที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีได้รับเรื่องไปพิจารณา ซึ่งได้ผลอย่างไรจะแจ้งในที่ประชุมร่วมคณะหารือเรื่องข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ 5 องค์กรชาวนาในการประชุมครั้งหน้าซึ่งยังได้กำหนดวัน แต่ได้ตกลงจะคุยกันทุก 15 วัน แต่ข้าวที่ออกไปกับกระทรวงพาณิชย์ไม่รับลูกต้นราคาข้าวเปลือก มีแต่ประเด็นที่ท่านอธิบดีพยายามจูงใจให้เราไปลดต้นทุน ซึ่งการลดต้นทุนนี้ชาวนาก็ลดกันมาตลอด แต่ต้นทุนก็ยังสูงเฉลี่ยทั้งประเทศที่ 6 พันบาทต่อไร่ ซึ่งข้าวที่ผลิตได้ต่อไร่ก็ไม่ถึง 1 ตัน"

อย่างไรก็ตามเรื่องการลดต้นทุนซึ่งจะเป็นประเด็นในการหารือครั้งหน้า เบื้องต้นทางสมาคม มีข้อเสนอขอความช่วยเหลือใน 3 เรื่องที่มีผลต่อต้นทุนการทำนาของเกษตรกร ได้แก่ 1.เรื่องน้ำ ที่ปัจจุบันมีน้ำในเขตชลประทานสัดส่วนเพียง 30% ของพื้นที่ทำนาทั้งประเทศ ที่สามารถปลูกข้าวได้อย่างต่ำ 2 รอบต่อปี ได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 750-800 กิโลกรัมต่อไร่

ส่วนนอกเขตชลประทานมีสัดส่วนถึง 70% เป็นน้ำฝนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวได้ปีละครั้งได้ผลผลิตเฉลี่ย 300-400 กิโลกรัมต่อไร่ หากนำทั้ง 2 เขตมารวมกันได้ค่าเฉลี่ยผลผลิตทั้งประเทศที่ประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งพัฒนาแหล่งน้ำให้ทั่วถึง 2. เรื่องดินที่ต้องดี ซึ่งหากมีน้ำสามารถพัฒนาดินได้ไม่ยาก และ 3. เรื่องการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และในราคาที่ไม่แพง

ด้านนายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า หวังจะได้รับความเห็นใจจากรัฐบาลในการดันราคาข้าวเปลือกข้างต้น เนื่องจากเวลานี้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรยังสูง ขณะที่มาตรการช่วยลดต้นทุนของรัฐบาลโดยขอความร่วมมือจากเอกชนในการลดราคาปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ รถเกี่ยวข้าว ค่าเช่านาในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหา เพราะยังไม่ลดจริง

ขณะที่นางจินตนา ชัยยวรรณการ อธิบดีกรมการค้าภายใน (เกษียณ 30 ก.ย.57) กล่าวว่า ไม่อยากให้ชาวนาเอาราคามาเป็นตัวตั้ง แต่ทางรอดระยะยาวคือการลดต้นทุน ส่วนกรณีที่มีผู้ค้ายังไม่ลดราคาปัจจัยการผลิต อาจเนื่องมาจากชาวนาส่วนใหญ่ซื้อเป็นเงินเชื่อ ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดจึงต้องคิดในราคาที่ไม่ได้ส่วนลด อย่างไรก็ตามวิธีดีสำหรับแนวทางการรักษาระดับราคาข้าวเปลือกระยะสั้นคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.)ได้เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อกว่า 2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ และโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกในราคานำตลาด 100-200 บาทต่อตัน โดยรัฐจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ 3% ของมูลค่าที่ซื้อ

สำหรับการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกให้โรงสีนอกพื้นที่มาช่วยซื้อหากโรงสีในพื้นที่ไม่สามารถซื้อข้าวได้ทั้งหมด การสนับสนุนชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือที่มียุ่งฉางของตัวเองเก็บข้าวไว้ก่อน โดย ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินในวงเงิน 80% ของราคาข้าวในตลาดก่อน เมื่อราคาข้าวในตลาดดี ชาวนาสามารถเอาข้าวไปขายและนำเงินมาคืนให้ ธ.ก.ส. มาตรการทั้งหมดคาดว่าจะดึงผลผลิตข้าวออกจากตลาดได้ประมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือก จากผลผลิตข้าวนาปี 2557/58 คาดจะออกมาประมาณ 27 ล้านตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ก.เกษตรย้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดปลูกข้าวนาปรัง แล้งสุตรอบ 15 ปี

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง 2557 ว่า เนื่องจากปริมาณน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้มีเพียง 6,500 ล้าน ลบ.ม.จากเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำใช้การจะต้องมีอยู่ 11,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงสุดในรอบ 15 ปี เพราะที่ผ่านมาได้มีการปล่อยน้ำต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งเกินแผนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากเกษตรกรทั้งลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลองจำนวน 27 จังหวัดให้ความร่วมมือกับภาครัฐงดการปลูกข้าวนาปรัง ก็จะเป็นการปรับสมดุลน้ำที่จะเก็บกักในเขื่อนให้เพียงพอต่อการผลิตข้าวนาปีในฤดูกาลผลิตหน้า คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

"กระทรวงเกษตรฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอและความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าในบางพื้นที่เกษตรกรเพิ่งจะลงปลูกข้าวนาปี ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.7 แสนไร่ จึงได้มอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในพื้นที่ดังกล่าว จนกว่าจะเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร รวมถึงชนิดพืชฤดูแล้งที่เกษตรกรต้องการ" นายปีติพงศ์ กล่าว

สำหรับแผนการช่วยเหลือเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถทำนาปรัง ได้นั้น นอกจาก กระทรวงเกษตรจะจัดทำแผนการส่งเสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่แล้ว กรมชลประทานยังมีแผนในการซ่อมแซมคูคลอง และระบบส่งน้ำของกรมชลประทานที่มีการใช้งานติดต่อกมาเป็นระยะเวลานาน โดยการจ้างงานเกษตรกรที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้เลย รวมถึงแผนการส่งเสริมอาชีพที่แต่ละกระทรวงจะนำเสนอร่วมกัน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องแผนงาน มาตรการ และงบประมาณเพื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์

ด้านนายโอบารุ พัทธ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงประเด็นการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท รายละเอียดไม่เกิน 15 ไร่ ว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวทางรัฐจะจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนออกใบรับรองเพื่อรับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ดังนั้น เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่เกษตรกรเช่าทำนาแต่อย่างใด

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์ เสนอฉัตรชัยอนุมัติขายข้าว 5 หมื่นตันให้เอกชนที่มีออเดอร์ตปท.

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมฯ ได้ออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลให้กับภาคเอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อการส่งออก มาขอซื้อจากกรมฯ ได้โดยตรงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้สนใจยื่นซื้อข้าวสารสต็อกรัฐบาลหลายแสนตัน ซึ่งกรมฯ ได้เจรจาต่อรองกับเอกชน 4-5 รายจนได้ราคาที่น่าพอใจแล้ว ขณะนี้ได้ยื่นผลการเจรจาต่อรองให้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ พิจารณาเพื่ออนุมัติขายแล้ว คิดเป็นข้าวปริมาณ 50,000 ตัน

"ยืนยันว่าการเปิดขายข้าวให้กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีความโปร่งใส เพราะได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาต่อรอง โดยใช้หลักการเกี่ยวกับการประมูล คือ มีราคาขั้นต่ำ และยังคงนำราคาประมูลมาเทียบเคียง เพื่อเจรจาต่อรองราคา" นางดวงพร กล่าว

สำหรับการเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลในรอบ 3 นั้น ต้องรอให้การตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ในปริมาณมากพอก่อน ส่วนผลการประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/57 นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติขายให้แก่เอกชนรวม 13 ราย ในปริมาณ 72,085 ตัน มูลค่า 909 ล้านบาท จากปริมาณที่เปิดขายกว่า 139,000 ตัน

ส่วนการขายข้าวผ่านจีทูจีในเดือนต.ค.นี้ จะมีการเจรจากับคอฟโก รัฐวิสาหกิจของจีน ที่จะตกลงในรายละเอียดการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มเติมในรอบ 1 ล้านตัน และเพิ่งมีการส่งมอบเพียง 200,000 ตันเท่านั้น นอกจากนี้ในเดือนพ.ย.57 อิหร่านจะเดินทางมาไทยเพื่อเจรจาซื้อข้าวกับรัฐบาลไทย โดยจะส่งคณะจากกระทรวงสาธารณสุขมาดูคุณภาพข้าวจากไทยก่อนที่จะตกลงซื้อขาย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 ก.ย. 2557 มีจำนวน 545,362 ตัน มูลค่า 239.474 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 3.6% มูลค่าเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 526,561 ตัน มูลค่า 230.442 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2557 มีจำนวน 4.788 ล้านตัน มูลค่า 2.07 พันล้านเหรียญสหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 7.97% และมูลค่าลดลง 7.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 5.203 ล้านตัน มูลค่า 2.235 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2557/58 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) เมียนมาร์ส่งออกข้าวประมาณ 700,000 ตัน เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์เมื่อเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ในปี 2557/58 เมียนมาร์ส่งออกธัญพืชทั้งหมด 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.24 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านการผลิต องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ คาดการณ์เพิ่มเติมว่า ในปี 2557 เมียนมาร์ผลิตข้าว 29.5 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 18.9 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นจาก 28.77 ล้านตันข้าวเปลือก

(หรือประมาณ 18 ล้านตันข้าวสาร) หรือเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากมีการขยายตัวของพื้นที่ปลูกเล็กน้อย ทั้งนี้ การปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน (เมษายน – กลางเดือนธันวาคม) ได้สิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ราคาขายส่งข้าว ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เริ่มลดลงในช่วงเดือนสิงหาคม โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ราคาขายส่งข้าวตันละ 384,460 จ๊าด (หรือประมาณตันละ 400 เหรียญสหรัฐฯ) ลดลงจากเดือนกรกฎาคมประมาณ 1% แต่เพิ่มขึ้นจากตันละ 382,730 จ๊าด (หรือประมาณตันละ 390 เหรียญสหรัฐฯ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2555/56 เมียนมาร์ส่งออกข้าว 1.33 ล้านตัน แต่ลดลงเหลือ 1 ล้านตัน ในปี 2556/57 โดยในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้เกิน 1 ล้านตัน ขณะที่ ผู้ส่งออกข้าวต้องการที่จะส่งออกข้าวให้ได้ประมาณ 1.5 – 2 ล้านตัน เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากจีน แอฟริกา และสหภาพยุโรป

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2556/57 (มกราคม – ธันวาคม 2557) เมียนมาร์ผลิตข้าว 18.63 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 12 ล้านตัน) และส่งออกข้าวประมาณ 1.3 ล้านตันข้าวสาร

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

จีน

สื่อท้องถิ่นของจีน รายงานว่า ข้าวลูกผสม (hybrid rice variety) ของจีนสายพันธุ์ Y liangyou 900 สามารถทำลายสถิติโลกในเรื่องการให้ผลผลิตสูงสุด สำหรับข้าวที่ปลูกทางด้านเหนือของโลก

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวลูกผสม Hunan (the Hunan Hybrid Rice Research Center) เปิดเผยว่าผลผลิตของข้าวลูกผสมได้ขยับขึ้นไปอยู่ที่กว่า 14.99 ตันต่อ 1 เฮกตาร์ (ประมาณ 2.4 ตันต่อไร่) ซึ่งเป็นการทำลายสถิติโลกสำหรับสายพันธุ์ข้าวที่ปลูกบนพื้นที่ทางเหนือของโลก

กระทรวงเกษตรของจีน (the Chinese Agriculture Ministry) ระบุว่า ผลผลิตของข้าวลูกผสมมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนับตั้งแต่ปี 2000 โดยในปีนี้มีผลผลิตเฉลี่ยที่ 1.68 ตันต่อไร่ และมาสูงที่สุดในปี 2012 ที่ 2.3 ตันต่อไร่

ข้าวสายพันธุ์นี้ถูกปลูกที่เมืองจี๋จ้าวในมณฑลชานตง ทางตะวันออกของจีน โดยนายหยวน หลง ผิง (Yuan Longping) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะบิดาแห่งข้าวพันธุ์ผสม และทีมงานของเขา

นายหยวนบอกว่า จนถึงตอนนี้ ถือว่าพันธุ์ข้าวลูกผสมใหม่ของเขา ให้ผลผลิตสูงสุดสำหรับพื้นที่ทางเหนือของจีน และในเมื่อมันให้ผลผลิตแบบทำลายสถิติ ก็หมายความว่ามันสามารถนำไปปลูกในพื้นที่ทางเหนือมากขึ้นไปอีกได้

เจ้าหน้าที่ศุลกากรของกวางซีเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและจับกุมผู้เข้าข่ายกระทำความผิดฐานลักลอบนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดน โดยเฉพาะกองทัพมด

เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง (Nanning Customs) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ต้นปี 57 เจ้าหน้าที่ศุลกากรของกวางซีได้ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าข้าวสารตามแนวชายแดนติดประเทศเวียดนามรวม 99 คดี ได้ของกลางรวม 52,200 ตัน มูลค่าตามคดี 305 ล้านหยวน คิดเป็นเม็ดเงินที่หลบเลี่ยงภาษีสูงถึง 127 ล้านหยวน ในจำนวนข้างต้น เป็นการจับกุม 4 คดีใหญ่ ได้ของกลางรวม 48,700 ตัน มีมูลค่า 290 ล้านหยวน คิดเป็นเม็ดเงินที่หลบเลี่ยงภาษีสูงถึง 121 ล้านหยวน

ล่าสุด เมื่อต้นเดือน ก.ย. 57 ที่ผ่านมา สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิงและสำนักงานตำรวจท้องถิ่นเมืองฝางเฉิงก่างได้ สนธิกำลังจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าข้าวสารแบบผิดกฎหมายจากประเทศเวียดนาม จำนวน 11,000 ตัน มูลค่าสินค้า 75 ล้านหยวน คิดเป็นเม็ดเงินที่หลบเลี่ยงภาษีสูงถึง 23 ล้านหยวน

ตามรายงาน ผู้ถูกจับกุมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกระทำความผิดที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการลักลอบนำเข้าข้าวสารจากประเทศสมาชิกอาเซียน (โดยวิธีการจ้าง “กองทัพมด” หรือนำเข้าผ่านพื้นที่นอกด่านศุลกากรเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี) ก่อนจะทำการแบ่งบรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป

พื้นที่ลึกลอบนำเข้า ได้แก่ เมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เมืองของกว่างซีที่มีพรมแดนติดประเทศเวียดนาม (อีก 2 เมือง คือ เมืองฉงจั่ว และเมืองไปเซ่อ) โดยมีอำเภอระดับเมืองตงซิง (Dongxing City) เป็นหน้าด่านสำคัญ เนื่องจากทำเลที่ตั้งเอื้ออำนวย โดยการลำเลียงข้ามแม่น้ำเป่ยหลุน (Beilun River)

เจ้าหน้าที่สำนักงานปราบปรามผู้ลักลอบประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง ให้ข้อมูลว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกว่างซีจะเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและจับกุมผู้ลักลอบกระทำผิดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเน้นดำเนินการตรวจสอบตลาดซื้อขายข้าวสารและแหล่งกระจายข้าวสารที่ ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น

ที่มา สำนักข่าวซินหัว และ Oryza.com

อินเดีย

เว็บไซต์ Agriwatch.com รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรก (ก.ย. 56- ส.ค. 57) ของปีการตลาด 2013/14 (ก.ย. 56-ต.ค. 57) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 8.893 ล้านตัน โดยเป็นข้าวบาสมาดิประมาณ 3.247 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 5.646 ล้านตัน โดยในเดือน ส.ค. อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 0.822 ล้านตัน โดยเป็นข้าวบาสมาดิประมาณ 0.215 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 0.607 ล้านตัน โดยการส่งออกข้าวในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. ประมาณ 15.6% แต่การส่งออกข้าวบาสมาดิกลับลดลงจากเดือน ก.ค. ประมาณ 6.5% เนื่องจากการส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังประเทศอิหร่านมีจำนวนลดลงหลังจากที่ทางการอิหร่านได้เพิ่มภาษีนำเข้าข้าวเป็น 40%

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2014/15 ปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 6.5 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 3% เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในปีนี้อาจจะลดลงประมาณ 6% อย่างไรก็ตามจากการที่ได้เกิดภาวะน้ำท่วมไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวได้และคาดว่าจะทำให้ผลผลิตข้าวทั้งข้าวบาสมาดิและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ โดยในเบื้องต้น USDA คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเสียหายประมาณ 200,000 ตัน

ทางด้านการส่งออกนั้น ในปีการผลิต 2013/14 และ 2014/15 คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 3.7 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (Iraq's Ministry of Trade; MOT) ได้ปฏิเสธข้อเสนอของผู้เข้าร่วมการประมูลทุกราย หลังจากที่ได้ขยายระยะเวลาการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (ครั้งที่ 10 ของปี 2557) เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมามีอีกหนึ่งสัปดาห์ (วันที่ 30 ก.ย.) ซึ่งการประมูลครั้งนี้กำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย

โดยมีรายงานว่า การประมูลในครั้งนี้ มีการเสนอข้าวจากประเทศไทยในราคาต่ำที่สุด โดยเสนอข้าวจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 504.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out นอกจากนี้ยังมีการเสนอข้าวจากไทยล็อตละจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 508.9, 510.7 และ 522.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ด้วย ส่วนข้าวจากสหรัฐนั้นมีการเสนอราคาที่ 663, 671.56 และ 672.56 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ข้าวจากบราซิลเสนอราคาที่ 683 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ในขณะที่ข้าวจากอาร์เจนตินา และอูรุกวัย มีการเสนอราคาประมาณ 686 และ 692 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out

ที่มา Oryza.com

ไนจีเรีย

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ธนาคารเพื่ออุตสาหกรรม (Bank of Industries) ร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development) สนับสนุนเงินทุนจำนวน 13 ไนรา (หรือประมาณ 79 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อช่วยกระตุ้นการผลิตในประเทศ

ผู้จัดการกรรมการและประธานผู้บริหารธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมเปิดเผยว่า เงินสนับสนุนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างโรงสีจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ และสนับสนุนเงินกู้ระยะเวลา 5 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี ให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างโรงสีขนาดเล็กในการแปรรูปข้าว นอกจากนี้ ธนาคารยังอนุญาตให้มีการพักชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือนอีกด้วย

เงินทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อไนจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าสุทธิ (Net importer) และนำเข้าข้าวประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณบริโภคข้าวในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวและห้ามการส่งออกภายในปี 2558

ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลเพิ่มภาษีนำเข้าข้าวเป็นอัตรา 110% เพื่อลดการนำเข้าข้าว แต่ส่งผลให้มีการลักลอบนำเข้าข้าวมากขึ้น ซึ่งภายหลังรัฐบาลได้ลดภาษีนำเข้าลงเหลือ 60% โดยปัจจุบัน รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการหาวิธีอื่น เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2556/57 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) ไนจีเรียจะมีผลผลิตข้าว 2.77 ล้านตัน และนำเข้าข้าวประมาณ 3 ล้านตัน และคาดการณ์ว่า ในปี 2557/58 ไนจีเรียจะมีผลผลิตข้าวลดลงเหลือ 2.55 ล้านตัน และนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ล้านตัน ในปี 2558

ที่มา Oryza.com

